



ผลงานดีเด่น

สาขาการแพทย์ทหารและการบริการสังคม

พลโท อำนวยรัตน์ แก้วกาญจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูก ที่สอบได้ American Board of Orthopaedic Surgery คนแรกของประเทศไทย และเอเชีย เป็นบุคคลในกลุ่มแรกๆ ที่ได้ทำการพัฒนางานการรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแพทย์ทหาร เริ่มตั้งแต่การนำเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในยุคนั้น อาทิ การทำ Fascial arthroplasty การผ่าตัดใส่ Plate, screw, hanging hip, รวมทั้งการผ่าตัด Ring Hip Prosthesis เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่ยอมรับในแวดวงศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ทั้งในและต่างประเทศ นอกเหนือจากการรักษาผู้ป่วยทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ ท่านยังริเริ่มงานด้าน การผลิตแขนขาเทียม รองเท้า ภายอุปกรณ์ต่างๆ ของทหาร และงานด้านกายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางออร์โธปิดิกส์ควบคู่กันไปด้วย

ด้านการศึกษา พลโท อำนวยรัตน์ แก้วกาญจน์ เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาทางศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์คนแรกของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หรือจะเรียกว่าเป็นคนแรกของแพทย์ทหารก็ได้ การริเริ่มโครงการต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาออร์โธปิดิกส์ ซึ่งในเบื้องต้นได้ฝึกสมทบร่วมกับโรงพยาบาลรามธิบดี ในลักษณะการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย หรืออาจารย์ผู้ควบคุม จัดให้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเป็นการบรรยายหรืออภิปรายในตอนเช้า การประชุมทางวิชาการและกรณีศึกษาเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยทุกวันพฤหัสบดี ซึ่งยังคงยึดถือปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้ ร่วมกับการส่งเสริมการฝึก ศึกษา การดูงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ทั้งแพทย์ พยาบาล และฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

งานบุกเบิกที่สำคัญและเด่นชัดหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยกระดูกมากที่สุด คือ การสร้างอาคารมหาชิราลงกรณ์ เพื่อขยายจำนวนเตียงให้เพียงพอกับการบริการ และการจัดการเรียนการสอนทางด้านออร์โธปิดิกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นับเป็นงานที่ต้องใช้แรงผลักดันอย่างมาก เริ่มจากการมองหาสถานที่ การเสาะหาแหล่งเงินทุน และงบประมาณ จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ พระราชทานพระนามเป็นชื่ออาคาร และทรงรับเป็นองค์ประธานของมูลนิธิมหาชิราลงกรณ์ด้วย

งานที่เกิดจากการริเริ่ม และยังคงมีหรือเป็นอยู่จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ วารสารชมรมออร์โธปิดิกส์ สมาคมออร์โธปิดิกส์ สมาคมรูมาติซั่ม และอีกหลายๆ ชมรมในประเทศไทย รวมไปถึงชมรมคนรักวงที่มี

เป้าหมายในการอนุรักษ์มรดกของชาติไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ชื่นชม

การได้รับการยกย่องจากบุคคล องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงความเป็นอัจฉริยะของ พลโท อ่างรัตน์ แก้วกาญจน์ อาทิต เป็นประธานมูลนิธิศูนย์สิทธิธรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นรองประธานมูลนิธิฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการบริหารโครงการทุนเล่าเรียนหลวง กรรมการบริหารองค์การออร์โธปิดิกส์โลก เป็นประธานองค์การร่วมทศวรรษโรคกระดูกและข้อแห่งประเทศไทย ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐ และการได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกในองค์กรต่างๆ อีกมากมาย